

# ด่วนที่สุด



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๙/๗๑๖ - ๘๐๙

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร.  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด  
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการพิจารณาการให้คะแนนคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
๒. ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ่มมติ ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ  
แนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้จังหวัด  
และกลุ่มจังหวัดดำเนินการ และเสนอ ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติตามมติ ก.น.จ.  
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ตามที่เลขานุการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ. เสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน  
๑๘ กลุ่มจังหวัด ตามที่ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ได้ดำเนินการทบทวน โดยเห็นว่าในภาพรวมแผนพัฒนาจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขา รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ  
โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และในด้านคุณภาพแผน พบว่าส่วนใหญ่เป็นแผน  
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีการนำเสนอข้อมูลสภาพทั่วไป การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ มีความ  
เชื่อมโยงกันของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และมีบัญชี  
รายการชุดโครงการที่เสนอแหล่งงบประมาณชัดเจน ซึ่งมีผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัดดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด แผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๗๖ จังหวัด  
และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน  
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๑) โครงการ...

๑) โครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด จำนวน ๓๐๘ โครงการ รวม ๗,๑๗๗,๘๑๖,๗๙๔ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๒) โครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณจังหวัด ๗๖ จังหวัด จำนวน ๒,๙๑๖ โครงการ รวม ๑๘,๘๖๐,๙๗๓,๘๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน)

ทั้งนี้ โครงการที่เห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการ ดังนั้น กรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นชอบให้นำโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญ หรือที่สำรองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม

๓) ในส่วนของโครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชนตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มอบหมายให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

๓. เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดแล้วแต่กรณี ว่ามีโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ การเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขภาคให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเตรียมการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรหรือไม่ หากไม่มีและต้องการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลดังกล่าว ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยการนำโครงการที่ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบในหลักการ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรไปเป็นโครงการสำรอง แล้วเสนอโครงการใหม่ หรือนำโครงการสำรองมาแทนที่โครงการเดิม และหากโครงการใหม่นั้นไม่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนดังกล่าวโดยตรงต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. จึงขอส่งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และรายละเอียดคำขอของงบประมาณของจังหวัด และคำขอของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดของท่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ก.บ.จ. ได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำขอของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการส่งแผนดังกล่าวให้ถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ยื่นคำขอต่อสำนักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ และ ๓๒ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าของงบประมาณ  
สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ในระบบ  
e - Budgeting ของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ e - Budgeting  
ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ  
โดยตรงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักงานเลขาธิการ ก.น.จ.

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒